



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 505

ngày 13 tháng 3 năm 2005

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

SUM HỢP

*Sum hợp tình người qui một mối
Qui nguyên thiên giác rõ tình người
Cảm thông Trời Đất tự vui cười
Chung hội tình người tự sống vui*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 13/01/2004 đến 19/01/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự vận hành chuyển từ đâu đến đâu?
- 2) Sự lưu thông có ngừng nghỉ hay không?
- 3) Lưu thông liên tục là sao?
- 4) Ở đời chuyện gì phải lo?
- 5) Trung tín có ích gì không?
- 6) Ở đời này chuyện gì phải làm?
- 7) Chuyện gì khó không thể làm được?

<p>1) San Diego 13-01-2005 6:51AM <i>Hỏi: Sự vận hành chuyển từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự vận hành chuyển từ đầu chí chân</p> <p>Kệ: <i>Quân bình đời đạo tự phân hành Trí tuệ phân minh tiến rất nhanh Giải tỏa phiền ưu tự giác thanh Chung vui hợp tác quý hơn vàng</i></p>	<p>2) San Diego 14-01-2005 7:33PM <i>Hỏi: Sự lưu thông có ngừng nghỉ hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự lưu thông liên tục</p> <p>Kệ: <i>Thực hành sẽ đạt tới nơi tịnh Tự cứu thân mình tự giác minh Uyển chuyển không ngừng rõ chuyển trình Thân tâm an lạc xây tâm thức</i></p>
<p>3) San Diego 15-01-2005 1:58AM <i>Hỏi: Lưu thông liên tục là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa lưu thông liên tục là không ngừng nghỉ</p> <p>Kệ: <i>Không ngừng nghỉ tự lưu thông Chuyên hóa thâm sâu rất nhiệm mầu Giải quyết không ngừng muôn sự sống Qui nguyên thiên giác tự lưu thông</i></p>	<p>4) San Diego 16-01-2005 2:45PM <i>Hỏi: Ở đời chuyện gì phải lo?</i></p> <p>Đáp: Thừa ở đời cuộc sống phải lo</p> <p>Kệ: <i>Chuyện đời lặn độn chính mình Pháp giới khai thông chẳng tự thông Giải tỏa trước ô pháp giới thông Cảm minh đời đạo duyên tự trồng</i></p>
<p>5) San Diego 17-01-2005 2:55PM <i>Hỏi: Trung tín có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa trung tín rất hữu ích cho bản thân</p> <p>Kệ: <i>Trung tín là căn bản tự tu Càng tu càng tiến tự phân bù Qui nguyên chánh giác cứu thân tù Học hỏi không ngừng tự giác tu</i></p>	<p>6) San Diego 18-01-2005 3:08AM <i>Hỏi: Ở đời này chuyện gì phải làm?</i></p> <p>Đáp: Thừa ở đời này chuyện ăn phải làm</p> <p>Kệ: <i>Ở đời này ăn uống phải lo làm Duyên nợ tình đời buộc phải tham Giải tỏa phiền ưu trong cuộc sống Thành tâm tu luyện chẳng còn mong</i></p>
<p>7) San Diego 19-01-2005 3:19PM <i>Hỏi: Chuyện gì khó không thể làm được?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện đội đá vá Trời rất khó làm</p> <p>Kệ: <i>Đội đá vá cửa Thiên môn khổ Lòng tham dục vọng vẫn chờ mong Qui nguyên đời đạo tự lòng vòng Chuyển biến vô cùng trong tiến hóa</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

KHÔNG TU THEO BẢN THỂ

(((((((

Chúng ta tu ở đây là chúng ta tu về phần hồn chứ không phải nói tu theo thể xác. Có nhiều bạn cũng muốn tu, ban đầu thì tu cho có sức khỏe vậy thôi, nhưng rốt cuộc từ cái sức khỏe nó đem vô trong cái thanh tịnh, ở thanh tịnh

nó mới đưa lại cái sáng suốt, sau cái sáng suốt đó nó mới thấy nó: ngoài cái bản thể này, nó còn có phần hồn, ngoài cái bản thể này nó còn có một cơ sở vĩ đại, vĩnh cửu, không có ai giành giật của nó được.

Cho nên chúng ta tu ngay phần hồn mới kịp thời gian, còn nếu mà chúng ta tu theo bản thể thì không bao giờ kịp thời gian. Cho nên đừng có làm cái bề ngoài con người, tất cả bề ngoài của con người đều là giả tạm. Nếu mà làm bề ngoài có người nói: “Chà... ông đó ông tu tốt tướng...” này kia nọ. Đừng có cần, mình ráng tu để mình thấy cái ánh sáng, phần điển, mình xét phần điển của đối phương nó cao thấp mình biết. Cái đó nó chánh đáng hơn là dòm cái mặt bề ngoài mập với ốm, không cần. Nhiều ông ốm như con cò vậy, mà tối nào ông cũng đi lên Bồng Lai, ông đi chơi hết, đi được hết; rồi nhiều cái ông mập thù lù đó ăn rồi ngủ, rồi rốt cuộc không có đi đâu được hết tội, cũng có nữa, chứ đừng có làm cái bên ngoài. Cái bản thể của chúng ta cũng như là cái căn nhà tạm vậy thôi, chúng ta cần phải xét cái thanh điển bên trong của mọi người. Cho nên các bạn tu ở đây, bước vào điển giới mà tu chứ không phải chun vô trong cái giới mà tu. Đừng có sai lầm, đừng có dòm cái bề ngoài rồi tán khen họ, rồi rốt cuộc họ không biết họ cũng lầm, rồi nói: “Cha! Tôi tu bây giờ khá, bản thể tôi tốt... đồ” này kia kia nọ, rốt cuộc họ cũng chạy theo bản thể.

Chúng ta cố gắng tu, ta nhắm mắt thấy được Mâu Ni Châu, thấy được ánh sáng, thì lúc chúng ta nhắm mắt ta mới xét được cái điển của đối phương nó ra thế nào. Thì lúc đó một câu nói của ta nếu cao hơn người đó, nhẹ hơn người đó, chúng ta mới bỏ túc dẫn tiến người đó được. Cho nên đừng có làm, tôi đã khuyên các bạn, phải nhớ rằng chúng ta tu vào điển thì về nhà cái tâm nó mới an lạc được. Chứ đừng có nói tu về bản thể, tu về bề ngoài, hễ nói chuyện gia đạo một chập thì nó kéo trở lộn xuống không bao giờ tiến được. Cho nên hàng tuần chúng tôi cũng có nhắc về con đường điển, bởi vì chúng ta đi một con đường duy nhất, chỉ có một con đường đó nó mới tiến lên trên được chứ không có bao giờ dùng cái bản thể này mà lên Bồng Lai Tiên Cảnh được. Chúng ta phải bước qua điển giới, từ điển giới đó nó thanh lọc, nó có trước có thanh, cái trước nó bị đánh đổ nơi các tầng ở bên trên, nó nổ tan rồi thì nó còn cái phần thanh điển ở đó, lúc đó nó mới tiến gần lên bên trên và nó tiến gần tới Đức Phật được.

THƠ

DÌU TIẾN BÊN NHAU.

Cố gắng giúp nhau Bạn Đạo hiền,
Tâm từ hướng nội sáng vô biên.
Chăm lo công quả, công phu mãn,
Để trả ơn Thầy nợ Pháp Thiên.
Hoan hỉ, chung cùng nên gắng chí,
Anh em, sau trước, góp phước duyên.
Máy nhiệm mở rồi: Cơ sát phạt,
Mong sao, cùng bước tiến thanh thiên...

Đông Giáp Thân, 13-01-2005.

TRẦN KIÊN HOA.

GIÁC MƠ TIÊN.

Anh hỏi! Về cùng em đêm nay,
Ở chi trên “nó” quả tim đây,
Máu đào sùng sục sôi “sân hận”,
Tù tội, giam anh suốt mùa mây!
Em ở dưới đây “Rún” thên thành,
“Tứ hải quy gia” bốn bể tràn,
Mưa nắng tình sâu: Hồn phu vọng!
Hoà hợp tình em, biển sóng an...

-Em hỏi! Vía yêu của anh đây,

Tình anh đậm tím “Quả tim” đây,
Hoan lạc thá gì mà âu yếm!
Em rán “Chiếu minh” gặp anh ngay.
Siêng suốt đôi ta giắt tay nhau,
Cùng nhau “Thường chuyển Pháp Luân” sâu,
“Hồn Chủ” anh đây, ôm ấp mãi:
Xuất lên “Cỏi Thượng” hạnh phúc cầu...

Đông Giáp Thân, 13-01-2005.

TRẦN KIÊN HOA.

=====

CÙNG TIẾN LÊN MAU

Cố gắng lên nhe bớ Bạn Hiền
Công phu dững mãnh tiến vô biên
Gắng lo công quả cho tròn phận
Gìn ý hòa nhu để định Thiên
Bên Trên, Phật Thầy luôn chiếu cố
Dưới này, Huỳnh Đệ kết cùng duyên
Cơ Trời đã chuyển, mau tu gấp
Đáo hoàn hướng thượng vượt trùng thiên...

=====

GẶP CÔ TIÊN

Tối qua mơ ngủ gặp cô Tiên
Xưng “Muội” gọi “Huỳnh” thật là hiền!

“ Dạ bẩm!” trả lời “ em là dzợ”!
“Thưa vâng! _muôn kiếp đã định tiền!”
Ngẩn ngơ, tôi cười từ hôm nào?
Mủm mủm, nàng cười đáo cảnh Tiên.
Trời ơi! Cô vía là đây phải?
“Xấu” tệ! Nhìn xong muốnquy Tiên! Hi hi...
Đông Giáp Thân, 15-01-2005.

TRÍ HUỆ

=====

CHE ĐẬY!

Tánh xấu trong lòng cố đẩy che
Nặng trước trán tâm nói ai nghe
Bề ngoài thích được lời khen tặng
Niệm Phật công phu lại chém về
Hành trình rút ngắn qua giai đoạn
Tuồng trụ đào thành sẽ nhẹ ra
Ham ăn vật thực cho vừa miệng
Độc tố hành thân phải khốc nhẹ.

Dĩ An, 09-10-2004

NGUYỄN HIỀN

=====

TRUNG ĐẠO!

Thành bại không hề tỏ khổ vui
Nhập định khai minh hưởng đạo mùi
Không tranh lý sự cùng nhân thế
Thử thách trường đời có tiến lui
Không qua cảnh khổ sao thanh nhẹ
Rớt xuống ao bùn mới biết đời
Aần nẫn dứt khoát lo tu tiến
Điện sẵn trong nhà để tối thui.

Dĩ An, 10-10-2004

NGUYỄN HIỀN

=====

ĐẠO TRÀNG

(họa y vận bài “VÔ VI ÚC CHÂU “ của
Đạo hữu Nguyễn Hiền)
Cơ thể ta đây chính Đạo Tràng
Vạn linh hội tụ thật là sang!
Hàng trì niệm Phật khuyên sanh chúng
Trụ đảnh còn chi sợ lạc đàng
Di Đà thọ kí ngay nơi đó
Điễn rút - hồn đi đứng lệ làng
Tham Đạo năng hành, thôi hướng ngoại
Dứt động - từ Tâm -á trí mở mang.

TRÍ HUỆ

=====

QUÁ NGON!

(họa y vận bài “THƠ ĂN KHÔNG NGÁN “ của
Đạo hữu Nguyễn Hiền)
Ăn điễn bạn tu thực quá ngon!
Ngón ngấu từng câu, tí chẳng còn!
Lòng nghe siêu thoát, lâng lâng quá!
Vị ngọt tràn - Ôi! cứ tan giòn!
Ăn mãi ăn hoài sao vẫn .thiếu!?
Thèm thuôn, ao ước: mãi được cho
Thơ bạn thi Thầy mong “lúm” mãi
Ăn để làm sao .Điễn cho tròn! Hi hi.

TRÍ HUỆ

(Chợ Lớn - 21-11-2004)

BẠN ĐẠO VIẾT

Xây Dựng Tâm Linh.

Muốn xây dựng một tâm linh, thì trước tiên phải có phương pháp để thực hành. Ở đây chúng ta may mắn được thực hành theo pháp thiền Vô Vi, một phương pháp khoa học hữu hiệu và hiện đại như được xử dụng cơ năng của toàn bản thể, như một phương tiện tái lập lại trật tự của nội tâm, di chuyển tâm linh từ vị trí này sang một vị trí khác, hay nói cho chính xác là biến đổi tâm thức từ nặng trước sang thanh nhẹ. Về khía cạnh phương tiện thì được phân ra nhiều loại, và từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca và Đức Thầy Lương Vĩ Kiên thì chung qui có tới tám vạn bốn ngàn pháp môn. Sự lựa chọn cho mình một phương pháp tu tập điều tùy thuộc vào trình độ, cơ duyên và biệt nghiệp của mỗi cá nhân. Riêng về hành giả có cơ duyên với pháp thiền Vô Vi tức là đã trải qua nhiều kiếp dày công tu tập, cho nên kiếp này may mắn trực tiếp gặp được Đức Thầy (Lương Vĩ Kiên) được sự tận tâm chỉ dạy một cách trực chỉ không vướng buộc vào hình thức, văn tự, chức sắc và nghi lễ của cổ xưa. Sự chỉ dạy cốt tủy của Đức Thầy không khác gì câu khai thị sấm sét đánh đổ sự mê chấp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi xưa “ Trục chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật“. Chữ Phật ở đây không có nghĩa là thấy ông Phật nào khác mà chính là ông Phật và chân tâm giải thoát thanh nhẹ ở nội tâm của người hành thiền. Tuy là gặp được Minh Sư, có được pháp bảo, nhưng nếu người tu không thực thi đúng pháp và không một lòng dứt khoát thì giá trị và mục tiêu tiến đến giải thoát vẫn còn rất xa vời, như con tàu đang trôi trên biển cả không có phương hướng nhất định.

Xây dựng một tâm linh đòi hỏi người hành pháp Vô Vi phải thực hành một cách dững mãnh, đầy công, điều độ và đúng giờ không khác gì người xưa đi tìm lửa bằng phương pháp ma sát vào gỗ khô. Sự ma sát liên tục và điều đặn là chìa khóa để bén lửa. Cái kỹ thuật đó dùng vào việc tìm lửa ở thế gian, lửa ngũ hành, thứ lửa dùng để nấu nướng nuôi lớn thân thể con người, để thiêu hủy rác rưởi, và những cặn bã vô giá trị của trần gian. Còn ở vị trí tâm linh, chúng ta thực hành theo phương pháp Vô Vi cũng đi tìm lửa nhưng đó là lửa trời - Thiên hỏa, lửa nuôi lớn và xây dựng tâm linh thanh nhẹ, thiêu đốt đi những tham dâm ô trược và tâm tư eo hẹp của thế gian, soi sáng và đánh thức tâm thức u mê để hành giả có thể nhìn thấy được vị trí và giá trị chân tâm lớn rộng của chính mình.

Tu đúng giờ tức là chúng tái lập lại trật tự điện năng của bản thể đầu vào đó thuận theo định luật của càn khôn vũ trụ - Thiên luật. Khoa học cũng đã chứng minh rõ rệt sự vận hành của vũ trụ nếu không trật tự đúng giờ thì thời tiết và cảm giác nóng và lạnh ở thế gian sẽ chênh lệch, mất quân bình, và chúng ta cũng sẽ không có mặt trên quả địa cầu này. Ai đã sắp xếp một cách trật tự như vậy? Chỉ có Thượng Đế Ngài mới có thể làm nên chuyện đó. Dựa trên nguyên tắc vận hành và quân bình của càn khôn vũ trụ cho thấy nền tảng tâm linh cũng phải có thứ tự trước sau, và tu theo pháp lý Vô Vi chính là sắp xếp và lập lại trật tự quân bình cho bản thể (Tiểu Thiên Địa) và thuận theo thời gian tu tập tức là vào 12 giờ đêm, giờ chánh tý vị trí cân bằng của âm dương, của ngày và đêm. Khi âm dương trong bản thể được quân bình thì nhận thức giữa trược và thanh sẽ phân minh rõ rệt, người tu sẽ chỉ nhìn thấy những tội lỗi và sai lầm hàng ngày của chính mình mà tự động sửa đổi. Thức phân biệt ích kỷ tự nhiên sẽ thay đổi biến thành thức hòa đồng và vị tha đó là sống thuận Thiên có văn minh và tiến bộ.

Tóm lại, muốn xây dựng một tâm linh thanh nhẹ lớn mạnh, người tu theo pháp lý Vô Vi phải thực hành cho thực đúng theo phương pháp công phu và lời chỉ dẫn của Đức Thầy, phải đầy công, điều luyện, điều đặn và đúng giờ thì tự nhiên tâm thức quá nhiều động loạn sẽ thay đổi sang trật tự và thanh nhẹ, nhận thức sẽ minh bạch, rõ rệt và chính chắn hơn, lúc đó sự đóng góp cho cộng đồng Vô Vi sẽ có giá trị trong tinh thần xây dựng thay vì phá hoại.

New York.

3-8-05.

Nguyễn Minh Châu.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI /THIỀN CA HỘI SINH SUM VẦY TẠI SINGAPORE 2005 – 12/03/2005

1. Với các bạn đạo nào ghi danh đi du thuyền và máy bay đi về VN và Singapore, xin vui lòng gửi cho BTC một photocopy của passport, để BTC có thể lấy vé cho các bạn sớm, và bảo đảm các tên ghi trong vé đều đúng theo passport của mình. Xin trao một copy của passport cho đại diện của mình hay gửi về địa chỉ như sau:

**Vo-Vi Multimedia Communication
PO Box 741324
Dallas, TX 75374-1324**

2. Sau đây là điều lệ cần thiết đối với những du khách viếng thăm xứ Singapore:

Các bạn có Passport của các nước sau đây không cần xin visa:

Quốc tịch: Mỹ, Canada, Âu Châu như Pháp, Germany, Belgium vv...), Úc Châu, Laos, Cambodia, Việt Nam. Chỉ có bạn nào có quốc tịch Trung Quốc (People's Republic of China) mới phải xin visa. Tất cả các passport phải có hiệu lực trên sáu tháng, cho đến ngày 1/3/2006.

Các bạn có thẻ xanh (US Permanent Resident):

Các bạn có thẻ xanh và Re-Entry-Permit của Mỹ, cần phải có thêm một thông hành có hiệu lực trên sáu tháng, cho đến ngày 1/3/2006 như sau:

- 1) Passport Việt-Nam
- 2) Hoặc US Refugee Travel Document cấp bởi INS (Immigration & Naturalization Service), có hiệu lực trên sáu tháng.

Sau đây là website của US Government để xin giấy thông hành (US Refugee Travel Document)

<http://uscis.gov/graphics/howdoi/travdoc.htm>

Xin Form I-131 hoặc gọi vào INS Customer Service Center:

1-800-375-5283 và SFO Singapore Consulate: 1-415-543-0474.

3. Xin Nhắc Lại: Xin quý bạn đạo nhớ liên lạc với đại diện ghi danh ở địa phương của mình để chọn loại phòng thích hợp với mình nhất. Và HẠN ĐỊNH THỜI GIAN ĐÓNG TIỀN CỌC ĐỢT 2 VÀ THAY ĐỔI PHÒNG NHƯ KỂ TRÊN LÀ: **NGÀY 15 THÁNG 3, 2005.**

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo và xin chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình.

Vô Vi Multimedia Communication & Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội kính bái,